



กรมควบคุมมลพิษ  
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ **วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561**

หนังสือพิมพ์ **เดลินิวส์** ปีที่ - ฉบับที่ 24970 หน้า 14

Col.Inch : 25.83 Ad Value : 56,826 PRValua (x3) : 107,478

เดินหน้าเลี้ยวซ้าย  
Go forward, turn left  
ไฟเหลือง failuang@dailynews.co.th

### จำกัดการใช้รถ ลดฝุ่น

มาต่อ เวทีเสวนาธรรมศาสตร์สู่สังคมครั้งที่ 1 หัวข้อ “ภัยร้าย “ฝุ่น” กลางเมือง”

ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ในความเป็นจริงแล้ว ประชาชนทุกคนต่างมีส่วนในการทำให้เกิดฝุ่นละออง PM2.5 จากกิจกรรมประจำวันต่าง ๆ อาทิ การใช้ยานพาหนะ การเผา โดยเฉพาะการเผาในที่โล่ง การก่อสร้าง และการประกอบกิจการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้น หากจะแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ภาคประชาชนต้องช่วยกันลดการก่อให้เกิดฝุ่นละออง

จากปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของข้อเสนอมาตรการเฉพาะกิจ 90 วัน สำหรับช่วงกุมภาพันธ์-เมษายนของทุกปี เพิ่มเติมจากในช่วงปกติ โดยเสนอให้ลดจำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ เช่น ขยายเขตพื้นที่การจำกัดเวลารถบรรทุกเข้าในเขตกรุงเทพฯ เพิ่มจากเขตรอยต่อกับปริมณฑลออกไปถึงวงแหวนรอบนอก หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น จำกัดเวลารถบรรทุกขนาดเล็กตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก หรือป้ายทะเบียนสีเขียว เข้าในเขตกรุงเทพฯ ในช่วงโมงเร่งด่วน หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น จำกัดรถส่วนบุคคลเข้าในเขตกรุงเทพฯ และออกประกาศห้ามเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาด 90 วัน

พร้อมกันนี้ต้องลดการระบายมลพิษอากาศจากแหล่งกำเนิดควบคู่ไปด้วย เช่น จัดการจราจรให้ล่องตัว ซึ่งจะทำการระบายมลพิษอากาศจากการคมนาคมขนส่งลดลง ควบคุมการก่อสร้างในเขตกรุงเทพฯ ให้เกิดและมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองตามข้อกำหนดของ กทม. และให้จังหวัดปริมณฑลดำเนินการลักษณะเดียวกัน หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ให้การก่อสร้างโครงการของรัฐปรับแผนเพื่อลดกิจกรรมหรือชะลอการก่อสร้างในส่วนที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง และหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ให้เผาเศษเฉพาะที่ใช้เผาเฉพาะไร่ในวันเท่านั้น

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โทษณุกุล หัวหน้าหน่วยโรคภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ช่วงที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน กลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ถือเป็นกลุ่มที่มีอันตราย และต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในเขตกรุงเทพฯ สูงถึงกว่า 2.3 แสนคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยกลุ่มเสี่ยง ควรปฏิบัติตาม 4 คำแนะนำ ได้แก่ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือกิจกรรมกลางแจ้งบริเวณที่มีฝุ่นมาก สวมผ้าปิดจมูกหรือหน้ากากอนามัยขณะออกจากบ้าน เมื่อเกิดอาการควรรักษา ป้องกันหอบ ยาพ่นจมูกหรือรับประทานยาแก้แพ้อย่างสม่ำเสมอ

คนที่ใช้ที่เป็นหอบหืดควรพกยาพ่นฉุกเฉินที่เป็นยาขยายหลอดลมติดตัวไว้เสมอ พกน้ำตาเทียมหยอดตา หรือน้ำเกลือ สำหรับแก้อาการระคายเคืองตา.